

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Ia H'Drai

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh tại Công văn số 1394/SNV-XDCQ&TCBM ngày 5/6/2023 về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” và đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 643/BDT-HCTH ngày 13/6/2023 về việc phối hợp báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai báo cáo sơ kết 02 năm triển khai cuộc vận động, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Huyện Ia H'Drai là huyện miền núi, biên giới, được thành lập theo Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13 ngày 11/3/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Huyện nằm ở cực bắc Tây Nguyên, có đường biên giới dài 79,236 km tiếp giáp với 02 huyện Đun Mía và Tà Veng thuộc tỉnh Ratanakiri, Vương Quốc Campuchia. Huyện có tổng diện tích tự nhiên là 98.013,22 ha; có 03 xã, 21 thôn, làng; tổng số hộ dân hiện nay là 3.445 hộ/13.179 nhân khẩu (*tính đến 31/12/2022*). Trong đó có 2.168 hộ DTTS/8.056 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 61,13% dân số. Trên địa bàn huyện với hơn 34 thành phần dân tộc cùng sinh sống, thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh, Xê Đăng, Ba na, Thái, Tày, Mường, Giê - Triêng và các dân tộc khác... Tổng số hộ nghèo năm 2022 là: 711 hộ nghèo, tỷ lệ 20,64% so với tổng số hộ dân toàn huyện. Trong đó: Hộ nghèo DTTS: 577 hộ, tỷ lệ 26,61% so với tổng số hộ DTTS toàn huyện. Tổng số hộ cận nghèo năm 2022 là: 932 hộ, chiếm tỷ lệ 27,05 % so với tổng số hộ dân toàn huyện. Trong đó: hộ cận nghèo DTTS là 711 hộ, chiếm tỷ lệ 32,79 % so với tổng số hộ DTTS toàn huyện.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG

Sau khi Huyện ủy ban hành Kế hoạch⁽¹⁾ triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc

⁽¹⁾ Kế hoạch số 34-KH/HU, ngày 08/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”

thiếu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Ia H’Drai, giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản triển khai chỉ đạo⁽²⁾ nhằm cụ thể hóa Kế hoạch của Huyện ủy, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai Cuộc vận động. Đã tổ chức Lễ phát động và tập huấn diễn ra rộng khắp từ cấp huyện đến cấp xã được đông đảo hộ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả phối hợp thực hiện Cuộc vận động với chính quyền, các ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động:

- Đã tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

- Tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ và quản lý rừng. Từ cuối năm 2020 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo để các hộ gia đình người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội tham gia.

2. Việc tuyên truyền các nội dung chủ yếu của cuộc vận động:

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn biết, hiểu về nội dung cuộc vận động; tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, Huyện ủy, nhất là các lĩnh vực về đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cùng với các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong lao động sản xuất đến bà con Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tuyên truyền 10 nội dung cuộc vận động đến 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, phối hợp triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể; đến nay nhân rộng và duy trì được 60 mô hình làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trên địa bàn huyện, cụ thể: Cấp huyện 01 mô hình “Vệ sinh

trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 07/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện Ủy Ia H’Drai về sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn huyện.

⁽²⁾ Công văn số 934/UBND-TH ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc triển khai Kế hoạch số 34-KH/HU ngày 08/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai về thực hiện Kết luận số 08-KL/TU ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh được cụ thể hóa trên địa bàn huyện; Công văn số 865/UBND-TH ngày 11/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc thực hiện Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 07/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai về thực hiện Kết luận số 08-KL/TU ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh được cụ thể hóa trên địa bàn huyện.

môi trường, trồng rau sạch; vận động Nhân dân ăn chín, uống sôi tại điểm dân cư 64, thôn Ia Đor, xã Ia Toi⁽³⁾, cấp xã triển khai xây dựng 59 mô hình, trong đó, xã Ia Toi: 16; xã Ia Đal: 16; xã Ia Dom: 27 mô hình, đảm bảo phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế tại địa phương (*có danh sách các mô hình kèm theo*).

- Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất, biết triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm.

- In 1.500 cuốn sổ tay, tài liệu tuyên truyền 10 nội dung cuộc vận động cấp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn và cán bộ làm công tác tuyên truyền của Mặt trận và các cấp hội đoàn thể ở cơ sở. Trong 02 năm qua đã Tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền đến 21/21 khu dân cư trên địa bàn huyện và Thông qua hệ thống Đài phát thanh, mạng xã hội Zalo, facebook, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống thông tin tuyên truyền lưu động của cấp huyện, cấp xã, cụ thể như: Phối hợp xây dựng 15 phóng sự về gương điển hình, mô hình tiên tiến gắn với cuộc vận động; thu hút hơn 2.135 lượt đồng bào dân tộc thiểu số tham dự. Nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

3. Công tác xây dựng mô hình điểm: Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các tổ chức chức thành viên của Mặt trận cùng cấp phát động triển khai thực hiện cuộc vận; Nhân dân trên địa bàn huyện đã dần thay đổi nhận thức, ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Đã có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn vay vốn từ nguồn vốn vay ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua các hội đoàn thể các cấp; cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ của các ngành các cấp trong huyện đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích đến nay có 76 hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia tổ hợp tác, nhóm liên kết đầu tư chăn nuôi phát triển sản xuất với tổng số tiền 8.838.000.000 đồng để xây dựng 59/60 mô hình, trong đó nguồn vốn vay NHCSXH huyện là hơn 3.377.600.000 đồng còn lại gia đình tự có và vốn vay xoay vòng của các hội đoàn thể các cấp là 5.460.400.000 đồng. Trong 02 năm triển khai thực hiện đến nay có 2.168 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc vận động; Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm là 2.168 hộ; bỏ dần các hủ tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện là 90%.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tại Kết luận số 08-KL/TU, của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 34-KH/HU, của Huyện ủy và đánh giá các chỉ tiêu

⁽³⁾ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị xây dựng 01 mô hình trong đó, hỗ trợ 15 bình nước lọc gốm; 02 con heo đen; 25 con vịt sim; 15 con gà; hỗ trợ cây chuối và hạt giống rau ...

năm 2021 và năm 2022 (so với Kế hoạch đề ra): Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, tự vươn lên thoát nghèo bền vững⁽⁴⁾ 86,66%; biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi trồng, biết chi tiêu hợp lý để có vốn tích lũy vốn tái đầu tư, sản xuất⁽⁵⁾ 83,33%; có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện⁽⁶⁾ 83,33%; tham gia các tổ hợp tác trên địa bàn huyện đạt 80%; tỷ lệ thoát nghèo giảm theo từng năm, thoát nghèo trong năm 2021 là 25,16%, năm 2022 là 20,64% (năm 2022 giảm từ 40,73% xuống còn 20,64%) đạt kế hoạch giảm nghèo so với tổng số hộ dân toàn huyện⁽⁷⁾.

5. Việc đảm bảo kinh phí để thực hiện Cuộc vận động: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí kinh phí, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, sự hưởng ứng tích cực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương. Quá trình triển khai thực hiện Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực, chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chú trọng. Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, truyền thanh - truyền hình và thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc họp thôn đã tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động đến tất cả nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn các xã. Tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*” đã từng bước thay đổi cách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thay đổi nhận thức của nhiều hộ dân tộc thiểu số, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

2. Hạn chế, khuyết điểm: Cuộc vận động trên địa bàn huyện vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu, một bộ phận người dân tộc thiểu số chưa thay đổi nhận thức vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách của Nhà nước (*chưa duy trì con giống đã được hỗ trợ để phát triển quy mô sản xuất...*).

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

⁽⁴⁾ Xã Ia Dom: 80% ; Xã Ia Đal 85%; Xã Ia Toi 95%.

⁽⁵⁾ Xã Ia Dom: 80%; Xã Ia Đal 75%; Xã Ia Toi 95%.

⁽⁶⁾ Xã Ia Dom: 80%; Xã Ia Đal 75%; Xã Ia Toi 95%.

⁽⁷⁾ Năm 2021 có 1.288 hộ nghèo, năm 2022 giảm xuống còn 711 hộ.

3.1. Nguyên nhân

- Trình độ dân trí người dân tộc thiểu số trên địa bàn không đồng đều; dịch, bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp gây thiệt hại kinh tế, người dân chưa mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình.

- Công tác tuyên truyền ở một số thời điểm chưa đi vào chiều sâu cuộc sống của người dân tộc thiểu số. Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền.

3.2. Bài học kinh nghiệm: Từ những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*” trên địa bàn huyện Ia H’Drai trong thời gian tới cần rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung chủ yếu của cuộc vận động nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, qua các phương tiện thông tin truyền thông, truyền thanh - truyền hình và thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc họp thôn đã tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động đến tất cả Nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn các xã.

- Tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất, biết triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lồng ghép trong nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong huyện đang triển khai.

- Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm. Định hướng thông tin về cây, con giống phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và điều kiện vùng, miền, kinh tế để người dân biết và áp dụng.

- Tiếp tục bố trí kinh phí, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai đến các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*” trên địa bàn huyện Ia H’Drai, giai đoạn 2021-2025.

2. Giải pháp trong thời gian tới

- Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc; xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá.

- Nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu có nếp nghĩ, cách làm hay, hiệu quả trong triển khai thực hiện Cuộc vận động tại các địa phương.

- Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào lao động sản xuất, chuyên dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương, cơ sở. Định hướng thông tin về cây, con giống phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và điều kiện vùng, miền, kinh tế để người dân biết và áp dụng.

- Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, khi ốm đau không mời thầy mo, thầy cúng mà đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, các cặp vợ chồng không sinh con thứ ba để có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con tốt.

- Tổ chức thực hiện Cuộc vận động lồng ghép trong nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong huyện đang triển khai, trong đó chủ đạo là Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, Phong trào “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”.

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ngân sách huyện, gắn với việc tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Trên đây là báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Ia H’Drai./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng

